

# Ganeden เตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกใน มหกรรม Fi Asia ที่กรุงเทพฯ



เหล่าผู้นำจากทั่วโลกจะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเทรนด์ของโพรไบโอติก ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

เนื่องจากการเสริมโพรไบโอติกลงในอาหารกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลก ผู้นำด้านโพรไบโอติกอย่างบริษัท Ganeden จึงรุกขยายธุรกิจด้วยการเข้าร่วมมหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก รวมถึงในเอเชีย โดยในเดือนกันยายนนี้ เหล่าผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทโพรไบโอติกชั้นนำจะมารวมตัวกันในงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารแห่งเอเชีย หรือ Food Ingredients Asia (Fi Asia) ที่กรุงเทพฯ ซึ่งบุคลากรของ Ganeden ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและจากสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา จะเข้าร่วมงานนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการค้นคว้าใหม่ๆด้านโพรไบโอติก ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว และช่วยเหลือผู้ผลิตในการคิดค้นสูตรอาหารผสมโพรไบโอติกใหม่ๆ นอกเหนือจากการผสมลงในผลิตภัณฑ์นม

Ganeden เป็นผู้ขับเคลื่อนวงการโพรไบโอติกทั่วโลก โดยช่วยเหลือผู้ผลิตหลายร้อยรายในการนำโพรไบโอติกไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนด้วยวิธีการที่ทันสมัย ซึ่งรวมถึงบริษัทจำนวนมากในเอเชีย Ganeden มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทรนด์ของโพรไบโอติกทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผู้บริโภค ความก้าวหน้าในการค้นคว้าวิจัย หรือทางเลือกใหม่ในการเสริมโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นม โดยผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคัดเลือกส่วนผสมโพรไบโอติก รวมถึงให้ข้อมูลจำเพาะของโพรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์ สิ่งที่สำคัญสำหรับการศึกษา และประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ

สตีเฟน คิวินห์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและกฎระเบียบประจำเอเชียของ Ganeden กล่าวว่า “เทคโนโลยีโพรไบโอติกถือว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงในตลาดเอเชีย และงาน Fi Asia ก็เปิดโอกาสให้เราได้แสดงวิธีการเพิ่มคุณประโยชน์ต่อร่างกายลงในผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจและซื้อผลิตภัณฑ์ เราวางแผนที่จะพบปะกับเหล่าผู้นำและนักคิดค้นในอุตสาหกรรม เพื่อสาธิตให้เห็นว่าส่วนผสมอาหารมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร อันที่จริงแล้ว การใช้โพรไบโอติกได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชีย แต่เกือบทั้งหมดใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมเท่านั้น ดังนั้น การนำเสนอประโยชน์ต่อสุขภาพในอาหารและเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ จึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นทั้งสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค”

Ganeden เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากผลิตภัณฑ์ GanedenBC30(R) (*Bacillus coagulans* GBI-30, 6086) ซึ่งเป็นโพร

